

ไข่หัดสุนัข

CANINE DISTEMPFR

พูน นิตยสุทร ส.พ.บ.

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรคไข่หัดสุนัขเป็นโรคที่พบเป็นบ่อย ๆ
 สุนัข ยิ่งในปัจจุบันนี้มีผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง
 ประเทศเข้ามาเลี้ยงกันมากจนกึ่งยงทำให้ได้พบ
 โรคนี้บ่อยขึ้น สุนัขพันธุ์ เซาว์ (Chow)
 ดังมาจากฮ่องกงดูเหมือนจะพบเป็นโรคนี้
 บ่อยกว่าสุนัขพันธุ์ต่างประเทศอื่น ๆ ในราย
 ใจของสุนัขเอาไว้ได้ สุนัขที่พามาเพื่อรัก
 ใจมักจะมีป่วยเพียงแต่ตั้งอาการในระยะ
 รก ๆ ของโรคเช่น ซึม ไม่กินอาหาร มีไข้
 เม็ด ผื่นที่ผิวหนังโดยเฉพะใต้ท้องและโคน
 หางตามใน บางทีก็มีน้ำมูกได้ ๆ เพียง
 เล็กน้อย แต่ในรายที่เจ้าของขาดการเอา
 ใจได้สุนัขป่วยก็มักจะมีอาการ ค่อนข้างหนัก
 หนักไข้สูงมาก ไม่กินอาหารมาหลายวัน
 อ่อนเพลีย มีขตาและน้ำมูกเกรอะกรัง มี
 ผื่นที่ผิวหนังเป็นจำนวนมาก ท้องร่วง
 ติบบางครั้งมีโลหิตปน มีอาการกระดูกทั่ว ๆ
 ไป บางรายขาหลังทั้งต้องข้างเป็นอัมพาต
 หนักทำให้สุนัขลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ โรคนี้

โดยมากมักเป็นกับสุนัขอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบ
 ลงมา โรคนี้ในระหว่างตั้ง คราม ครอง นยา
 ใจสำหรับรักษาโดยเฉพะขาดแคลนตง จึงมัก
 รักษากันตามมีตามเกิดโดยใช้ฉีด ปรอนโทซิล
 (Prontosil) หรือใช้ยาพวกซัลฟา (Sulfa)
 อื่น ๆ ที่หาซื้อได้ในขณะนั้น ซึ่งมักไม่ค่อย
 ได้ผล ครั้นตั้งครามตั้งบดงใหม่ ๆ เพน-
 นิซิลิน (Penicilin) พอหาซื้อได้ก็เพียง
 อยู่ในราคาแพง ข้าพเจ้าได้เคยใช้เพนิซิลิน
 รักษาสุนัขที่ป่วย และได้ผลพอใช้ คือในสุนัข
 ที่เริ่มเป็น ถ้าได้ฉีดเพนิซิลินเพียง 2-3 เข็ม
 ประกอบกับให้กินยาพวกควินินก็มักหาย ใน
 ปัจจุบันนี้ แอนติแคน นันดัด เทม เปรอร์ เซรัม
 (Anti Canine Distemper Serum) ดัง
 เข้ามาได้แล้ว จึงมักนิยมรักษาโดยการฉีด
 เซรัมให้ และถ้าสุนัขมีไข้สูงและมีอาการของ
 โรคปอดด้วยก็ฉีดเพนิซิลิน หรือ โซลูเซพ-
 ตาซีน (Soluseptasine) และให้กินยาพวก
 ซัลฟาประกอบด้วย นอกจากนี้ก็รักษา

ตามอาการเช่นสุนัขป่วย ของ รวงกั ให้ยาแก้
 ของรวงเป็นต้น โรคนี้ตามความดังเกศของ
 ชาวเขาเห็นว่า ดูนัขพันธุ์ไทยที่เป็นโรคนมก
 จะแสดงอาการทางเดินประสาท ซึ่งบางตัว
 ขาหลังทั้งสองข้างจะเป็นอัมพาตมากกว่าใน

สุนัขพันธุ์ต่างประเทศทั้ง ๆ ที่ได้ทำการรักษา
 เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ ดังนั้น
 ดูนัขที่ป่วยเป็นโรคน โดยเฉพะสุนัขพันธุ์ไทย
 จึงควรรักษาให้ดีที่สุดที่จะได้เสียแต่แรกที่ได้
 ดงมือทำการรักษา.

พิมพ์คิต "ROYAL" รอยแยล

มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ ชนิดตั้งโต๊ะ มีหลายขนาด คือแคว่ 11-14-18-26 นิ้ว.
 ชนิดกระเป๋าคิด รุ่นใหม่ แบบใหม่ มีเป็นพิมพ์เป็นรูปเด็บนวด ตกเข้ามาแล้ว รูป-
 ด้วยกระทัดรัด ดัดวกในการนำติดตัวไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

พิมพ์คิตรอยแยล นับว่าเป็นพิมพ์คิตชั้นเยี่ยม มีผู้นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก เพราะ
 เป็นพิมพ์คิตชนิดเดียวเท่านั้นที่แข็งแรง รูปสวย ทนทาน เคยชนะการแข่งชนพิมพ์พวงมา
 แล้ว 12 ปี คิต ๆ กัน จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ในตัวว่า "รอยแยลเป็นพิมพ์คิตชั้นหนึ่ง
 ในโลก."

โปรดติดต่อกับบริษัทไทยวานิช จำกัด ตำบลสามยอด โทร. 23113 ผู้แทน
 จำหน่ายแก่ผู้เดียวในประเทศไทย.